

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm Những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Phần I

KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2021). Trong công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện đã bám sát mục tiêu kế hoạch năm 2017. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, nền kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, văn hoá xã hội ngày một phát triển, an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, đời sống của người dân được cải thiện và từng bước được nâng lên.

UBND huyện báo cáo kiểm điểm việc chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện:

Tập trung thực hiện Chương trình công tác số 326/CTr-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh; Chương trình phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II; Chương trình công tác số 23-CTr/HU ngày 05/01/2017 của Huyện ủy. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, xây dựng Chương trình công tác năm 2017 để phân công chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời tổ chức quán triệt các nội dung đến các phòng, ban, cơ quan và UBND các xã thị trấn. Đây là những văn bản mang tính chất chỉ đạo chung, từ đó đề ra các giải pháp, nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và thành lập các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại. Ban hành văn bản tăng cường quản lý sử dụng pháo; công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư tập trung. Tập trung thực hiện công tác: Đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công và công tác cứu trợ xã hội; công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã, thị trấn, đặc biệt là việc tổ chức giao lưu văn nghệ tại 3 cụm xã Hải Lựu, Cao Phong, Tam Sơn trong đêm Giao thừa; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, ATGT trên địa bàn huyện... chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả ngay trong những ngày đầu năm mới.

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016: UBND huyện luôn tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch; hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo các xã trên hoàn thiện các nội dung theo ý kiến kết luận của Trường đoàn thẩm định. Kết quả đến nay, có xã Bạch Lưu là một trong 5 xã trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017: UBND huyện giao các phòng chức năng hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng trình tự đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai các tiêu chí để đạt chuẩn.

Chỉ đạo quyết liệt việc ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác tháo dỡ, cắt tía cây và thu dọn các vật liệu vi phạm hành lang giao thông.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Triển khai thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Kế hoạch của UBND tỉnh và xử lý tốt vấn đề rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, xử lý xác súc vật chết, giảm thiểu đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường nông thôn.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi, đất san lấp. Đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan của huyện, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND xã Đôn Nhân, Cao Phong, Bạch Lưu tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sạt lở đất canh tác ven sông, trình UBND tỉnh có biện pháp xử lý. Chỉ đạo các xã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quỹ đất bãi bồi ven sông để đưa vào quản lý có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp trái phép ven sông.

- Trong những tháng đầu năm giá đầu ra của lợn hơi tiếp tục giảm mạnh với mức giảm mạnh nhất trong 10 năm gần đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Trước tình hình trên UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất để đảm bảo chăn nuôi lợn ổn định bền vững, tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm đã được quy hoạch, tuyên truyền khuyến cáo người dân không chăn nuôi theo phong trào;

- Ban hành Kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục đảm bảo an toàn, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh đầu cấp học, xét hoàn thành chương trình THPT, xét tốt nghiệp THPT và tổ chức thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo các xã tiến hành tổng kết năm học 2016-2017.

2. Việc thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND huyện:

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của UBND huyện; luôn bám sát những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; Nghị

quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

Về thực hiện Chương trình công tác, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các nội dung chuyên đề, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp, thảo luận, sau đó trình phiên họp UBND huyện theo đúng trình tự và Quy chế làm việc. Do chủ động và chuẩn bị tương đối kỹ nên các nội dung chuyên đề trình Ban Thường vụ Huyện ủy đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh, bất cập trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sớm có tham mưu, đề xuất rõ chủ trương cách thức giải quyết với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện hoặc trực tiếp và quyết liệt chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của tổ chức, công dân.

Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tổ chức 6 phiên họp UBND huyện thường kỳ, tập trung bàn và thảo luận những vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội của huyện và nghe lãnh đạo UBND cấp xã, các phòng chuyên môn phản ánh về những vấn đề khó khăn, phức tạp để tìm ra giải pháp thực hiện đạt kết quả tốt.

Căn cứ vào Chương trình làm việc của BTV Huyện ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, và dự kiến yêu cầu quản lý đặt ra trong thực tế, UBND huyện đã xây dựng Chương trình công tác năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã bàn bạc, thảo luận thông qua gần 30 báo cáo về các ngành, lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện đã tiến hành họp và thảo luận nhiều báo cáo chuyên đề khác.

Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện luôn đảm bảo bám sát Chương trình công tác, lĩnh vực được phân công, phát huy cao độ trách nhiệm, năng động, tăng cường việc kiểm tra, sâu sát cơ sở; định kỳ hàng tuần, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập, có giao thời gian phải hoàn thành; các thành viên UBND huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ và thể hiện trách nhiệm cao trong các phiên họp định kỳ, đột xuất của UBND huyện. Trước nhiều vấn đề mới thay đổi về Hiến pháp, pháp luật, các phát sinh ngoài chương trình kế hoạch, UBND huyện đều chủ động báo cáo theo thẩm quyền và quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo để đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp và tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động tham gia toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân. Sáu tháng đầu năm đã tiếp 50 lượt công dân. Việc tiếp công dân định kỳ được Ban Tiếp công dân thực hiện nghiêm túc. Sau các buổi tiếp công dân định kỳ, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp dân đều xử lý, kịp thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan và UBND cấp xã giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên

